

รายงานการประชุมประชาคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาการเสนอโครงการพัฒนา  
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ  
ท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาส และศักยภาพของท้องถิ่นระดับพื้นที่ด้านการพัฒนาโครงสร้าง  
พื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ  
วันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช

เปิดประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

นางสาวสุกัญญา ราหมาด  
พิธีกร

ขอบคุณทุกท่านนะคะที่สละเวลาของท่านมาร่วมกัน  
ประชาคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพื่อพิจารณาพิจารณาการเสนอ  
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  
ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบน  
พื้นฐานของโอกาส และศักยภาพของท้องถิ่นระดับพื้นที่ด้านการพัฒนา  
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง  
เศรษฐกิจ ก่อนเริ่มประชาคมขอต้อนรับท่านรองปลัด ท่านรองวาสนา  
รัจรัญ รองปลัดเทศบาลนครศรีธรรมราช ท่าน ผอ.มนต์ชัย บุตร  
มะรียา ผู้อำนวยการสำนักการประปา ท่านผอ.จิม สุริวัตรณ สาสนา  
นนท์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ผอ.ณรงค์ อรณรงค์ ชูลาภู  
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ขออนุญาตเข้าสู่การประชามณะ

ด้วยเทศบาลนครศรีธรรมราช ได้รับแจ้งจากจังหวัด ให้  
ขอรับงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ  
เศรษฐกิจฐานรากภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น  
และชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่นระดับพื้นที่  
เพื่อให้การดำเนินการเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาล  
นครศรีธรรมราชได้กำหนดประชุมประชาคมเทศบาลนคร  
ศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้าง  
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการ  
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพ  
ของท้องถิ่นระดับพื้นที่ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการ  
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในการขอรับงบประมาณจาก  
จังหวัดต้องทำเป็นโครงการซึ่งตอนนี้เทศบาล ฯ ได้พิจารณาแล้วมี  
ทั้งหมด ๓ โครงการ คือ

๑. ก่อสร้างวางท่อเมนประปา

- วัตถุประสงค์เพื่อสูบส่งน้ำประปาจากโรงกรองน้ำทวดทองไปลงถังน้ำใสโรงกรองน้ำประตู่ชัยสุขจ่ายให้บริการประชาชนพื้นที่เขต ๑ และ ๒ ในช่วงวิกฤติภัยแล้ง ทำให้มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) วางท่อเมนส่งน้ำประปาท่อ PVC ขนาด  $\varnothing 300$  มม. ชั้น ๘.๕ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำจากปากซอยทุ่งข่าถึงโรงกรองน้ำประตู่ชัย (ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล)
- งบประมาณ ๑๖,๗๕๑,๐๐๐ บาท
- ตัวชี้วัด (KPI) จำนวนน้ำประปาที่ผลิตได้ ณ โรงกรองน้ำประตู่ชัยเพิ่มขึ้นวันละ ๖,๐๐๐ ลบ.ม. ในช่วงฤดูแล้ง
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนพื้นที่เขต ๑ และ ๒ มีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้ง และผู้ใช้น้ำประปามีความพึงพอใจ
- หน่วยงานผู้รับผิดชอบสำนักงานการประปา

๒. ก่อสร้างวางท่อเมนส่งน้ำดิบ

- วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำดิบโดยการก่อสร้างวางท่อเมนส่งน้ำดิบพร้อมประสานท่อบริเวณสี่แยกเบญจมาฯ และสูบน้ำจากบ่อน้ำสำรองและโรงสูบน้ำท่าใหญ่ ส่งมาผลิตน้ำประปา ณ โรงกรองประตู่ชัยในช่วงฤดูแล้ง ให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) วางท่อเมนส่งน้ำดิบชนิด HDPE  $\varnothing 315$  มม. จากสี่แยกเบญจมาฯ ถึงบ้านวังรัก ระยะทาง ๓,๓๙๙ เมตร (ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล)
- งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- ตัวชี้วัด (KPI) จำนวนน้ำประปาที่ผลิตได้ ณ โรงกรองน้ำประตู่ชัยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖๐ ในช่วงฤดูแล้ง
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ โรงกรองน้ำประตู่ชัยมีน้ำดิบใช้ในการผลิตน้ำประปาช่วงฤดูแล้งอย่างเพียงพอ และประชาชนผู้ใช้น้ำประปามีความพึงพอใจ
- หน่วยงานผู้รับผิดชอบสำนักงานการประปา

๓. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนถนนเทวบุรี ตั้งแต่ถนน  
กะโรม - ถนนศรีธรรมราช
- วัตถุประสงค์ เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชน
  - เป้าหมาย ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน้า ๐.๐๕ เมตร  
กว้าง ๖.๗๐ - ๑๒.๓๐ เมตร ยาว ๓,๓๔๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย  
กว่า ๓๑,๒๒๑.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร ตามรูปแบบและ  
รายการของเทศบาล
  - งบประมาณ ๒๕,๖๘๐,๐๐๐ บาท
  - ตัวชี้วัด (KPI) ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐
  - ผลที่คาดว่าจะได้รับ ทำให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการใช้  
ถนน
  - หน่วยงานผู้รับผิดชอบสำนักงานการช่าง  
ไม่ทราบมีใครสงสัยหรือจะสอบถามอะไรไหมคะ เชิญค่ะ

นางกมลทิพย์ แก้วพรรณราย  
ประธานชุมชนชุมแสง

สวัสดีค่ะกมลทิพย์ แก้วพรรณราย ประธานชุมชนชุมแสงค่ะ  
อยากจะสอบถามโครงการที่ ๑ และโครงการที่ ๒ เป็นการวางท่อเมน  
ประปาหมายถึงวางท่อใหม่ทั้งหมดใช่ไหมคะ รบกวนสอบถามแค่นี้ค่ะ  
ขอบคุณค่ะ

นางสาวสุกัญญา ราหมาด  
พิธีกร

ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะ ป้ายังคงมีเรื่องจะสอบถามเรื่อง  
ถนน เชิญค่ะ

นางประยงค์ รักฉิม  
ประธานชุมชนวัดหัวอิฐ

สวัสดีค่ะดิฉันนางประยงค์ รักฉิม ประธานชุมชนวัดหัวอิฐ  
เมื่อวันก่อนมีสำนักงานการช่างเข้าไปในชุมชน ป้ายังคงได้เสนอไว้นานแล้ว  
ให้ทำถนนหลังวัดหัวอิฐเพราะว่ามีหลุมมาก ทางช่างแนะนำว่าต้องทำ  
ประชาคมเพราะบริเวณนั้นถ้าถนนขึ้นไปจะทำให้บ้านต่ำ ซึ่งป้ายังคง  
ได้ทำประชาคมแล้วค่ะท่านเขาบอกว่าทำได้เลยป้ายังคงแถวนั้นจะเป็น  
บ้านเช่าเยอะสมมติว่าถ้าถมแล้วทำให้ถนนมันสูงเจ้าของบ้านเช่าไม่  
ปรับปรุงเขาก็ออกซึ่งมีคนอาศัยอยู่น้อยสามารถทำได้เลย จึงอยากเรียน  
กองช่างให้ทราบว่าสามารถเข้าดำเนินการทำได้เลยคะ

นางสาวสุกัญญา ราหมาด  
พิธีกร

โครงการที่ ๑ และโครงการที่ ๒ มีใครจะสอบถามอะไรอีก ไหมคะ ป้าอรุณฝากถามมานะคะ นอกจากวางท่อเมนสายหลักแล้วใน ซอยอะไรเข้าด้วยไหมคะ มีอีกไหมคะเรื่องเกี่ยวกับท่อเมนประปา ป้า เล็กว่ายังไงบ้างงั้นงั้นคะ ป้าเล็กสอบถามว่าเป็นการวางท่อเมนหรือ ว่าวางท่อใหม่คะ มีอีกไหมคะคำถามเกี่ยวกับประปาเดียวผอ.มนต์ชัย บุตรมะรัตยา ตอนนี้เตรียมข้อมูลเพื่อที่จะตอบข้อสอบถามของพวกเรา ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ ก่อนที่จะพบกับท่านผอ.มนต์ชัย ขอเชิญท่าน รองวาสนาได้พบปะพี่น้องชาวชุมชนก่อนนะคะ ขอเรียนเชิญท่านรอง ปลัดวาสนา รัจรัญ รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช คนใหม่ ขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองคะ

นางวาสนา รัจรัญ  
รองปลัดเทศบาล

ขอกราบสวัสดิ์ท่านพ่อแม่พี่น้องชุมชนทุกชุมชนในเขตเทศบาล นครนครศรีธรรมราช ขออนุญาตรายงานตัวซึ่งนางวาสนา รัจรัญ ตำแหน่งรองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพิ่งได้โอนย้ายมารับ ตำแหน่งก็เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ผ่านมาทำงานได้ประมาณ เดือนครึ่งเพราะช่วงนั้นตอนที่มากัดโดนกักตัว ๑๔ วัน เพราะว่าโอนย้าย มาจาก อบต.หอมเกล็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพราะช่วง นั้นโควิดกำลังระบาดพอดีก็เลยโดนกักตัวก็มาทำงานเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ก่อนจะไปรับตำแหน่งที่อบต.หอมเกล็ด ได้ทำงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อำเภوتاศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช ทำงานอยู่ที่ท่าศาลาเป็นเวลา ๖ ปีแต่บ้านเดิมเป็นคน บ้านจันทุน ตำบลท่าเรือ ก็อยู่ไม่ไกลจากอำเภอมือง ไม่ไกลจาก เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ยินดีที่ได้รู้จักกับทุก ๆ ท่าน ยินดีที่ ได้มาร่วมงานกับทุก ๆ ท่าน มีอะไรก็คงจะมีการร่วมมือกันทำงาน หลาย ๆ ด้าน ได้พบเจออีกหลาย ๆ เรื่อง หลาย ๆ โอกาส สำหรับ ในวันนี้ก็ต้องกราบขอบคุณทุกท่าน ขอขอบคุณมากคะ

นางสาวสุกัญญา ราหมาด  
พิธีกร

คะท่านรองวาสนาท่านรองคนใหม่เพิ่งย้ายมาอาจจะยังไม่ คำนึงเคยกับพวกเราซึ่งจะได้พบกับพวกเราอีกแน่นอนในโอกาสต่อไป เพราะดูแลกองวิชาการและแผนงาน และกองสวัสดิการสังคม ลำดับ ต่อไปขอเชิญท่านผอ.มนต์ชัย บุตรมะรัตยา ผู้อำนวยการสำนัก การประปา ได้ตอบข้อสงสัยของทุกท่าน เรียนเชิญท่านผอ.คะ

นายมนต์ชัย บุตรมะรัถยา  
ผอ.สำนักงานการประปา

สวัสดิ์ท่านรอง และหัวหน้าส่วนราชการ ผอ.กองวิชาการฯ ผอ.กองสวัสดิการฯ และก้สวัสดิ์ท่านประธานชุมชนที่เคารพทุกท่าน ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่สำนักงานการประปาได้มาพบปะพูดคุยกับพี่น้องชุมชนผมพูดทุกครั้งว่าพวกเรานี้เป็นพี่น้องกันในการทำงานเพราะว่าท่านเองมีส่วนที่จะช่วยเหลืองานเทศบาลทั้งหมดทุกหน่วยงานรวมทั้งสำนักงานการประปาด้วย วันนี้สำหรับสองโครงการที่เสนอเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนน้ำประปาของเทศบาล และก็มีอยู่สองช่องคือช่องที่หนึ่งคำถามแรกที่ถามคือเป็นการยกเลิกท่อเมนถนนเทวบุรีจากทุ่งข่าไปถึงโรงกรองประตู่ชัย ท่อที่มีอยู่เป็นท่อไฟเบอร์หมดสภาพแล้วถ้าท่านเห็นก็แถวโพธิ์เสด็จนะครับ พอเราเดินช่วงหน้าแล้งน้ำก็จะดันขึ้นมาทันทีซ่อมมาหลาย ๆ ครั้งแล้วครับ ซ่อมก็ไม่อยู่แล้วเพราะว่ามันหมดสภาพ พอดีกองสวัสดิการเขามึงบประมาณจากรัฐบาลที่อุดหนุนมาผมก็เสนอโครงการไปประมาณ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไม่นั่นใจว่าจะได้หรือไม่ได้เมื่อมีโอกาสเราก้พร้อม ผมมีแบบมีประมาณการมีการสำรวจมีการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะแก้ปัญหาโดยเหตุผลว่าทำไมจึงทำเส้นนั้นเนื่องจากทุกปีที่ผ่านมาที่เราแก้ปัญหาเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เราทำอยู่เดี่ยวพอผมพูดเรื่องประปาแล้วจะสรุปให้เราฟังว่าเราจะแก้ปัญหาประปายังไงให้มันยั่งยืนเรื่องน้ำเราจะไม่ขาดแคลนถ้าเราเดินตามแนวทางนี้ผมอยากให้เรามีส่วนในการผลักดัน เราก้เห็นอยู่แล้วนะครับทุกปีช่วงฤดูแล้งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์หลังปีใหม่มาจนถึงพฤษภาคมเราเข้าสู่ฤดูแล้งทุกปีฝนก็หยุดตก แต่ปีนี้โชคดีมีฝนตกอยู่ตลอดมันเป็นตัวชี้วัดให้พวกเราได้เห็นว่ามีปัญหาเรื่องน้ำดิบที่จะมาผลิตน้ำประปาเราไม่เพียงพอ ท่านเห็นไหมครับถ้าฝนตกเราจะมีน้ำที่ผลิตที่มันเป็นตัวชี้ให้พวกเราได้เห็นทำไมผมจึงทำท่อเส้นนั้นเพราะท่อเส้นนั้นเป็นตัวที่ส่งน้ำจากโรงกรองทวดทองไปยังโรงกรองประตู่ชัย โดยเหตุผลที่ว่าโรงกรองทวดทองมีแหล่งน้ำสำรองอยู่ ๓ ที่คือ สันยุง วังกอง นาทราย อย่างที่เห็นเราสามารถเอาน้ำมาช่วยประตู่ชัยได้เพราะทุกปีประตู่ชัยเป็นปลายน้ำจากคีรีวงลงมาท่าใหญ่ นะครับ แล้วก็ลงมาที่ประตู่ชัยเป็นปลายน้ำที่เรารับน้ำจากต้นน้ำคีรีวงเส้นเดียวกัน เมื่อวิกฤตเราก็จะมีปัญหาไม่ว่าประตู่ชัย ทวดทอง ในฐานะผมบริหารจัดการตรงนี้เราจัดการให้โรงใดโรงหนึ่งสามารถผลิตน้ำประปาได้เต็มที่ ซึ่งโรงน้ำทวดทองเรามีบ่อน้ำสำรองที่ได้เรียนให้ทุก

ท่านทราบแล้วว่าเรามีบ่อน้ำที่สันยูง ว่างกอง นาทราย สามารถสูบเข้ามาผลิตที่โรงกรองทวดทองแล้วส่งไปโรงกรองประตูดุ่ยได้ ถ้าเรานึกไปถึงคนเราเหมือนการบายพาสหัวใจคือส่งจากทวดทองไปยังโรงกรองประตูดุ่ยเพื่อช่วยในยามวิกฤตนะครับ ปีนี้โชคดีที่ฝนตกอย่างต่อเนื่องระดับน้ำก็จะดีขึ้นระดับน้ำในคลองตีผมก็สามารถนำน้ำมาผลิตได้นี้เป็นข้อเท็จจริงที่เราเห็นจึงเกิดโครงการที่ ๑ ขึ้นมาเพราะว่าท่อไฟเบอร์มันเปื่อยมันยุ่ยเลยทำโครงการนี้เป็นสิ่งจำเป็นมากที่จะส่งน้ำจากทวดทองมาช่วยประตูดุ่ยผมเลยทำโครงการนี้โดยใช้ท่อพีวีซีขนาด ๓๐๐ หรือว่า ๑๒ นิ้ว ระยะทางประมาณ ๖ กิโลเมตร เป็นโครงการที่ ๑ โครงการที่ ๒ จากแยกเบญจมาวังรักทำไมโครงการนี้จึงเกิดขึ้นก็เช่นเดียวกัน เพราะว่าในช่วงวิกฤตในคลองหัวท่ามีปัญหาเพราะว่ามันเป็นปลายน้ำในเมื่อต้นน้ำไม่มีปลายน้ำก็ไม่มีผมเลยส่งน้ำจากแยกเบญจมาเป็นน้ำดิบโดยใช้ท่อ PE ขนาด ๑๒ นิ้ว ส่งมาเชื่อมที่วังรักกับท่อเดิมที่เรามีอยู่ที่ส่งมาจากฝายท่าตีมาเชื่อมระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร ตรงนี้ก็จะเปื่อยน้ำดิบที่จะไปผลิตน้ำประปาที่โรงกรองน้ำประตูดุ่ยก็เป็นการเกิดโครงการนี้ระยะทาง ๓ กิโลเมตร งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผมก็อยากให้ทั้งสองโครงการนี้มันผ่านโดยเฉพาะโครงการที่ ๑ มันจะเป็นการบูรณาการกันระหว่างประปากับช่างเพราะว่ามีการทำถนนเส้นนั้นด้วย ถ้าโครงการนี้ได้ทั้งสองโครงการ โครงการถนนทวารวูร์ก็จะมีภูมิทัศน์สวยงามที่สวยงามขึ้นมาทันทีเพราะว่าทางประปาก็ได้เปลี่ยนช่างช่างหมดถนนทำใหม่ก็คือเป้าหมายในการทำงานของหน่วยงานที่จะบูรณาการกัน ถ้าช่างทำปี่หน้าประปาได้ต้องชุดอีกก็ไม่จบกันสักที ปีนี้เราเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างช่างกับประปา ถ้าโครงการนี้ได้มาพร้อมผมถือว่าถนนก็จะสวยงาม ฟันธงสัญญาไปมากจะมีภูมิทัศน์ที่ดีขึ้นอุบัติเหตุก็จะน้อยลง และนี่คือหลักการและเหตุผลว่าทำไมจึงเสนอสองโครงการนี้สำหรับที่ผมกล่าวเบื้องต้น แล้วที่ถามเกี่ยวกับขอยสนธิใจเมื่อที่ผมได้ทำโครงการยกเลิกท่อเมนเก่าจากแยกเบญจมาจนถึงทวารวูร์ทั้งซ้ายทั้งขวาถ้าพี่น้องท่านประธานผ่านไปเส้นนั้นก็จะเห็นว่าตอนนี้ท่อเมนจะไม่มีแตกแล้วน้ำก็จะไหลแรงขึ้นเพราะเดิมทั้งซ้ายทั้งขวามีท่อประมาณ ๓ เส้น ท่อประมาณ ๓ เส้น ตอนนี้อยกเลิกหมดแล้วเหลือเส้นเดียวหนึ่งท่อไม่แตก นี้พูดถึงเส้นหลักก่อนนะครับท่อไม่แตกแล้วถ้าท่านพ่อแม่พี่น้องเห็นเรายกเลิกท่อเก่าใช้ท่อเส้นใหม่ท่อพีวีซี ขนาด ๑๒ นิ้ว เชื่อมเข้า

บ้านประมาณสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดรายในซอยสนิทใจ ในซอยผมก็เชื่อมให้  
ต้นซอยแล้วหมายถึงเอาท่อ ๑๒ นิ้ว เชื่อมกับท่อที่มีอยู่เดิม ถ้าท่านยัง  
มีประเด็นของน้ำเป็นสนิมอันนั้นเป็นท่อเหล็กใช้มาไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี  
เดี๋ยวผมจะให้เจ้าหน้าที่ไปสำรวจประมาณการเพื่อที่จะเปลี่ยนนี้เป็น  
เรื่องของการยกเลิกท่อเมนไปทั้งหมดนี้หมายถึงในซอย ที่นี้อีกประเด็น  
หนึ่งพอเรายกเลิกท่อเมนหลักแล้วในซอยแล้วผมฝากไปยังพ่อแม่พี่น้อง  
ประชาชนด้วยช่วยทำความเข้าใจกับชาวบ้านด้วยโดยเฉพาะถ้าบ้านท่าน  
อายุ ๒๐ ปีขึ้นไป หรือ ๑๐ ปีขึ้นไป ผมเชื่อว่าเป็นท่อเหล็กนี้ก็  
เป็นปัญหาเหมือนกันเราผลิตจากโรงกรองทั้งสองโรงผมเชื่อว่าระดับน้ำอยู่ใน  
เกณฑ์มาตรฐาน แต่พอจ่ายออกมาในท่อเมนเข้าบ้านของท่านเป็นสนิม  
ผมก็ต้องยอมรับในเรื่องของปัญหาตรงนี้เราแก้ท่อเมนเราแก้ท่อเมนรอง  
ภายในบ้านเราอายุตั้งแต่ ๑๐ -๒๐ ขึ้นไป เราไม่อยู่บ้านสักอาทิตย์  
กลับมาเปิดรับรองว่าแดงเพราะมันเป็นสนิมเหล็กหมดแล้ว แต่อยากให้  
เราไปช่วยในการแก้ปัญหาในส่วนของสำนักงานประปาพร้อมที่จะเข้าไป  
ดูแลในการที่จะแก้ปัญหาให้พวกเรา ที่นี้มาในส่วนของแนวทางที่จะ  
แก้ปัญหาประปาให้มันยั่งยืนผมก็พูดในฐานะผมคนนครคนหนึ่ง ผมก็  
อยากให้ปัญหาเรื่องน้ำประปาแก้ปัญหาได้ยั่งยืนสักทีตอนนี้เราสรุปง่าย ๆ  
ว่าเรามีปัญหาของน้ำดิบน้ำที่จะเอามาผลิตน้ำประปาเราไม่เพียงพอเรา  
ไม่มีความมั่นคง ณ วันนี้เราดึงน้ำในคลองเราดึงธรรมชาติถ้าฝนตกก็ได้  
ผลิตฝนน้อยน้ำมันก็ลดลงตอนนี้ผู้ใช้น้ำมันมากถ้าท่านขึ้นบนคีรีวงบน  
ยอดเขาก็มีสวนมีรีสอร์ทมีผู้ใช้น้ำมากขึ้นมากมาย ต่างคนต่างผลิตขึ้นมา  
หมดนี่คือสิ่งที่สะท้อนให้เราได้เห็นปัญหาว่าเราควรมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่  
จริง ๆ แล้วแนวทางในการแก้ปัญหาน้ำประปาให้ยั่งยืนมันต้องทำเขื่อน  
แต่เขื่อนบนคีรีวงมันยาก วันนี้เราจะต้องมีที่ไม่น้อยกว่าประมาณสี่ห้า  
พันไร่ถึงจะพอ นะครับ ตอนนี้เราเข้าไปที่ควนเค็งได้เลยชุดทำสระ  
เก็บน้ำทำที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ของเมืองแต่ว่าตั้งหน่วยงานกลางมาบริหาร  
จัดการ เพราะว่าเทศบาลเองเราไม่สามารถไปสั่งหรือทำอะไรนอกเขต  
เราได้เกินศักยภาพของเรา แต่นี้เป็นแนวทางในการปัญหาเรื่องน้ำอย่าง  
ยั่งยืนตั้งหน่วยงานกลางมาดูแลแล้วก็สูบส่งเข้ามาในเทศบาลผมก็ยินดี  
ซื้อ อปต.ก็ยินดีซื้อ ชาวบ้านก็สามารถซื้อได้ นี่เป็นแนวทางหนึ่งที่จะ  
แก้ปัญหา เพราะ ณ วันนี้เราใช้น้ำกำลังผลิต ๖๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร  
ต่อวันถามว่าพอกับความต้องการของพ่อแม่พี่น้องประชาชนไหมมันไม่

พอครับ อะไรที่ผมสรุปได้ว่าไม่พอเพราะแรงดันต้นทางที่ผมจ่ายไม่ถึง  
หนึ่งบาทมันสะท้อนให้เห็นว่าเรามีปัญญาจ่ายได้เท่านี้จริง ๆ ความต้อง  
ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนวันนี้ไม่ต่ำกว่า ๑๕๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อ  
วันนะครับ นี่คือข้อแตกต่างที่มันเกิดขึ้นมาทำให้ไม่สามารถขึ้นไปชั้น  
สองชั้นสามนี้แหละครับคือเหตุผล วันนี้ผมถือว่าเป็นโอกาสดีได้มา  
พบปะท่านประธานทั้งหมดนะครับอย่างน้อยเราได้เป็นกระบอกเสียง  
แนวทางที่จะแก้ปัญหาเรื่องประปาให้ยั่งยืนนะครับ ผมว่า ณ วันนี้เรา  
ต้องมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ ไร่มากกว่านั้นได้  
ยิ่งดีการแก้ปัญหาเราก็จะยั่งยืนนะครับรุ่นลูกรุ่นหลานของพวกเราที่จะ  
ได้มีน้ำใช้ ปีนี้โชคดีที่ฝนตกทุกอาทิตย์ท่านอย่าลืมว่าปี ๒๕๕๕ เดือน  
เมษายนน้ำท่วมหลังจากนั้นแล้งไปจนถึงสิงหาคมตรงนี้เราต้อง  
เตรียมพร้อมสำนักงานการประปาก็เตรียมพร้อมในเรื่องของแหล่งน้ำสำรอง  
ตอนนี้เราเก็บไว้หมดแล้วพร้อมจะส่งจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน นี่ก็  
เป็นเหตุผลถือว่าเป็นโชคดีที่เรามีโครงการสองโครงการในการแก้ปัญหา  
เรื่องน้ำประปา ถนนเทวบุรีประมาณสิบกว่าล้านระยะทางประมาณหก  
กิโลกว่าโครงการที่ ๑ โครงการที่ ๒ ส่งน้ำดิบจากแยกเบญจมาศไปถึงวัง  
รักสามกิโลกว่า ก็ผมถือว่าสองโครงการนี้นะครับถ้าได้รับการอนุมัติ  
งบประมาณสำเร็จก็จะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องน้ำประปาในระยะกลาง ๆ  
ถือว่ายังไม่ยั่งยืนเท่าไรแต่ก็ถือว่าดีกว่าปัจจุบัน วันนี้เป็นโอกาสดีของ  
สำนักงานการประปา ขอฝากอีกเรื่องหนึ่งเรื่องชำระค่าน้ำผมมีระบบคิวอาร์  
โค้ดท่านสามารถจ่ายที่ไหนก็ได้ อีกประเด็นหนึ่งเราทำระบบบัตรคิวใน  
การชำระค่าน้ำประปาตอนนี้กำลังทดลองใช้อยู่ผมสังเกตมาอาทิตย์  
กว่าแล้วผมถือว่าโอเคอย่างไรก็เป็นเรื่องของการเข้าคิวทำให้รู้สึกดีมานั่ง  
ก็ได้รับการชำระตามคิวเพื่อความถูกต้องความแม่นยำรบกวนท่าน  
ประธานประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านได้ทราบด้วย ในนามของสำนักงานการ  
ประปาขอขอบคุณ

นางสาวสุกัญญา ราหมาด  
พิธีกร

ขอบคุณท่านผอ.มนต์ชัย บุตรมะรุธยา มากนะค่ะ นี่คือเหตุ  
และก็ผลที่ต้องมีโครงการที่ ๑ ก่อสร้างวางท่อเมนประปา และโครงการ  
ที่ ๒ ก่อสร้างวางท่อเมนส่งน้ำดิบ ของประปาขึ้นมาฟังแล้วใครยังไม่  
เข้าใจอีกไหม มีไหมคะ



ที่ประชุม

ไม่มี

นางสาวสุกัญญา ราชมาด  
พิธีกร

ต่อไปยังมีอีก ๑ โครงการก็คือโครงการที่ ๓ ปรับปรุงผิวจราจร  
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนถนนเทวบุรี ตั้งแต่ถนนกะโรม – ถนนศรี  
ธรรมราช เชิญสำนักการช่างคะ ผู้แทนของสำนักการช่าง คะ

นางสาวจินตนา เกரியงเดช  
นักวิเคราะห์นโยบาย ฯ

เรียนท่านรองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และที่ผู้ตัวแทน  
ประชาคมทุกท่าน เดียวตอบคำถามประธานชุมชนวัดหัวอิฐนะคะ ทาง  
เราจะมอบหมายให้นายช่างประจำเขตที่ ๔ นายช่างวิจิต เข้าไปพบ  
ประธานชุมชนเพื่อเอารายชื่อของประชาชนในบริเวณดังกล่าวเพื่อนำมา  
เป็นหลักฐานว่าเห็นชอบในการทำโครงการปรับปรุงถนนเพราะว่าถนน  
มันอยู่ในแผนพัฒนา ฯ แล้ว เมื่อมีหลักฐานจะได้ไปสำรวจใหม่เพื่อจะ  
ได้ปรับระดับว่าสูงของถนนมันสมควรอยู่ระดับไหนประชาชนพอใจ  
เดียวพอดนสูงเขากลัวว่าน้ำจะเข้าไปท่วมบ้านเดียวจะให้นายช่าง  
ประจำเขตเข้าไปติดต่ออีกครั้งนะคะ แล้วจะขอชี้แจงเรื่องโครงการ  
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนถนนเทวบุรี ตั้งแต่ถนนกะ  
โรม – ถนนศรีธรรมราช หลายท่านอาจจะสงสัยว่าถนนเกี่ยวอะไรกับ  
เศรษฐกิจชุมชน สำนักการช่างเลือกถนนเทวบุรีเพราะว่ามันเป็นถนน  
เส้นที่จุดเริ่มต้นถนนกะโรมก็จะมีคนจากอำเภอพรหมคีรีใช้เส้นทางลัด  
เพื่อเข้ามาศาลากลางแล้วก็คนจากอำเภอร่องงามอำเภอร่อนพิบูลย์จะเข้า  
มาถนนเลียบริ่งรถไฟเพื่อที่ใช้มาเป็นผ่าน อบจ. สาธารณสุขจังหวัด  
มาศาลากลาง ที่สำคัญก็คือมาไหว้พระธาตุเพราะว่าถนนศรีธรรมราชตัด  
ไปถนนหลักหลังวัดพระธาตุได้สำนักการช่างเล็งเห็นว่าถ้าถนนมีความ  
สะดวกสบายประชาชนที่เข้ามาในเขตเทศบาล ยกตัวอย่างคนต่าง  
อำเภอพามาส่งลูกเรียนในเมืองมาหาอะไรทานช่วงเช้าหรือช่วงเที่ยงเป็น  
การกระตุ้นเศรษฐกิจจนจับจ่ายใช้สอยทำให้คนในเขตเทศบาลที่มีร้านค้า  
ละแวกนั้นก็เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ ถ้ามาเที่ยวในวัดพระ  
ธาตุก็จะมี การซื้อของฝากกลับ ทำให้เราเห็นความสำคัญว่าถนนเส้นนี้  
อาจจะไม่ใช่สายหลักเหมือนถนนกะโรมหรือถนนพัฒนาการคูขวาง  
เพราะถนนเหล่านี้เป็นเศรษฐกิจอยู่แล้วแต่เห็นว่าถนนเทวบุรีมีความ  
ชำรุดแล้วก็ถนนที่เชื่อมนอกเขตเทศบาลเพื่อเข้ามาสู่เขตเทศบาลได้  
และที่สำคัญก็เป็นคนในเขตเทศบาลใช้สัญจรไปมาด้วยเพราะว่าติดต่อ  
ราชการที่สำคัญมีสถานที่ราชการบนถนนเส้นนี้หลายแห่ง สำนักการ  
ช่างเห็นว่ามี ความสำคัญ และอีกหนึ่งประเด็นในปี ๒๕๖๔ สำนักการ  
ช่างได้มีโครงการปรับปรุงถนนหลายสายแต่ส่วนใหญ่ถ้าดูจาก

งบประมาณก็จะควบคู่ไปกับการเปลี่ยนท่อเมนประปาด้วย ขณะนี้อยู่  
ในขั้นตอนการสรรหาผู้รับจ้างจำนวน ๓ สาย ส่วนใหญ่อยู่เขต ๒ เช่น  
ทิพย์จักษ์ ทางเข้าโรงเรียนชูศิลป์ เราจะทำการปรับปรุงถนนพร้อม  
เปลี่ยนท่อเมน คือการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักการช่างกับสำนัก  
การประปา ที่ผอ.มนต์ชัยได้กล่าวถึง ส่วนท่านตัวแทนประชาคมมีเรื่อง  
อะไรที่ซับซ้อนใจในการทำโครงสร้างพื้นฐานของสำนักการช่างเราก็ยินดี  
รับฟังเรื่องดังกล่าวเพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานต่อไป เพราะว่าการ  
ก่อสร้างถนนแต่ละสายกว่าจะได้ถนนมันต้องมีการขุดอาจจะไปกระทบ  
การเข้าบ้านใครหรือทางเข้าบ้านมาชี้แจงมาบอกกล่าวได้รับรู้เราจะเข้า  
ไปแก้ปัญหาให้ ขอขอบคุณมากค่ะ

นางสาวสุกัญญา ราหมาด  
พิธีกร

มีท่านใดจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมค่ะ

นายสมนึก สุวรรณทิพย์  
ประธานชุมชนบ่ออ่าง

ไม่ทราบถนนบ่ออ่างทางไปตลาดคูขวางมีในแผนปี ๒๕๖๔  
ไหมครับ

นางสาวจินตนา เกரியงเดช  
นักวิเคราะห์นโยบาย ฯ  
ก่อสร้าง

ถนนสายดังกล่าวมีในแผนพัฒนา ฯ ๒๕๖๔ แล้วเพราะฉะนั้น  
ต้องมาดูงบประมาณว่ามีงบประมาณเหลือจ่าย หากมีก็จะนำมา  
ได้ค่ะ

นายสมนึก สุวรรณทิพย์  
ประธานชุมชนบ่ออ่าง

กรณีเลือกถนนในการดำเนินการไม่ทราบเข้าเลือกจากอะไร  
ครับ

นางสาวจินตนา เกரியงเดช  
นักวิเคราะห์นโยบาย ฯ

จะพิจารณาการทุจริตโทรมของถนนเป็นหลัก แล้วก็ดูถึง  
เหตุผลความจำเป็นอื่น ๆ ประกอบ ที่สำคัญคือต้องดูว่าถนนมันชำรุด  
หากถนนยังใช้การได้เราก็จะยังไม่ปรับปรุงก่อนนะคะ แต่ถนนเส้นเล็ก  
เส้นน้อยก็จะเข้าสู่แผนพัฒนา ฯ ของเทศบาลหมดแล้วนะคะ ตอนทำ  
แผนชุมชนและตอนที่ให้นายช่างประจำเขตทุกเขตเข้าไปสำรวจเราก็  
พยายามทยอยปรับปรุงไปเรื่อย ๆ เหมือนปีนี้ไม่มีเงินเหลือจ่ายอยู่สี่ล้าน  
กว่าก็โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นโครงการก่อสร้างทั้งหมด ๑๙ สาย  
ตอนนี้กำลังเดินการอยู่ พยายามกระจายงบประมาณให้ได้ก่อสร้างถนน  
ให้ได้มากที่สุด เหมือนปี ๒๕๖๓ ที่ผ่านมาเราไม่ได้ก่อสร้างถนนเพราะ  
เงินรายได้ของท้องถิ่นที่จะเข้ามามันไม่ได้เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด  
ในปี ๒๕๖๔ เมื่อมีงบประมาณเข้ามาที่รับดำเนินการทันทีเฉลี่ยทุกเขต  
จะได้ประมาณ ๒ สาย และในส่วนถนนบ่ออ่างไปตลาดคูขวางจะ

มอบหมายนายช่างประจำเขตสายให้ไปสำรวจว่าได้อยู่ใน ๑๙ สายหรือ  
เปล่า เดียวจะติดตามให้ณะคะ

ที่ประชุม

รับทราบ

นางกมลทิพย์ แก้วพรรณราย  
ประธานชุมชนชุมแสง

อยากจะทราบนัดหนึ่งเหมือนถนนกระโรมในเขต ๔ มันทำมา  
ช่วงหนึ่งแล้วมันยังจะทำต่อเนื่องไหมคะ แล้วก็อีกข้อหนึ่งตรงหัวสะพาน  
ทำเรียนนะคะตรงนี้จะปัญหาอยู่นานมากแล้วก็คือจะเป็นหลุมเป็น  
บ่อรอยต่อระหว่างคอสะพานจริง ๆ มันก็สำคัญมากนะคะ ถ้าใครขี่  
มอเตอร์ไซด์จะทราบถ้ารถยนต์จะกระทบไม่มาก ขอขอบคุณมากคะ

นางสาวจินตนา เกรียงเดช  
นักวิเคราะห์นโยบาย ฯ

เรียนเรื่องถนนกระโรมแบ่งเป็น ๒ ส่วน เจตนาหลักของเราใน  
การตั้งงบประมาณว่าจะของงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงิน  
อุดหนุนเฉพาะกิจมีหลักเกณฑ์ว่าโครงการที่ของงบประมาณไม่เกิน  
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ถ้าทำถนนกระโรมทั้งเส้นมันจะเกิน  
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เลยแบ่งออกเป็นสองช่วง ช่วงแรกที่ทำไปแล้ว  
๙,๐๐๐,๐๐๐ กว่า ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนในปี ๒๕๖๓ ในปี  
๒๕๖๔ และปี๒๕๖๕ เราก็พยายามขอสนับสนุนงบประมาณ ได้รับ  
ทราบข่าวมาว่าเราไม่ได้รับงบประมาณ เราอาจพิจารณามาดำเนินการ  
เองงบประมาณ ๙,๐๐,๐๐๐ กว่าบาท ก็ต้องดูแนวทางนโยบายผู้บริหาร  
อีกที่หนึ่งนะคะ แต่ตอนนี้เรามีอยู่ในแผนพัฒนามีแบบมีประมาณการ  
พร้อมแล้วคะ

นายธีรศักดิ์ ทวีทอง  
ประธานชุมชนกรแก้ว  
อยาก

ผมนายธีรศักดิ์ ทวีทอง ประธานชุมชนกรแก้ว ที่ท่านแจ้งว่า  
จะก่อสร้างถนนทิพย์จักขุพอดีว่าอยู่ในเขต ๒ อยู่ในชุมชนกรแก้ว  
ทราบว่าจะก่อสร้างวันไหนครับ ได้บอกพี่น้องชาวชุมชนได้ถูก

นางสาวจินตนา เกรียงเดช  
นักวิเคราะห์นโยบาย ฯ

ขอยทิพย์จักขุที่จริงตั้งไว้ในงบประมาณปี ๒๕๖๓ แต่เนื่องด้วย  
งบประมาณของเทศบาลเราจะเก็บรายได้ไม่ตามเป้าและเงินอุดหนุน  
ของรัฐบาลมาไม่ตรงตามระยะเวลาได้เลยไม่ได้ก่อสร้าง แต่เราก็เห็น  
ความสำคัญว่าโครงการในปี ๒๕๖๓ เป็นการแก้ปัญหาของประชาชนก็  
ได้นำโครงการดังกล่าวมาดำเนินการในปี ๒๕๖๔ ทั้งหมด วันนี้เป็น  
วันที่สรรหาผู้รับจ้างนับไปอีก ๓๐ วัน มันก็มีระยะเวลาของตามเวลา  
ของการสรรหาของระเบียบพัสดุ จะได้ดำเนินการจริงก็ไม่เกิน ๖๐ วัน  
ที่จะได้ดำเนินการก่อสร้างจริงคะ

ร.ต.เดชทัต สารธณ์

คณะกรรมการชุมชนประตู่ขาว

ผม ร.ต.เดชทัต สารธณ์ ชุมชนประตู่ขาว ของผมมีเรื่องคาบเกี่ยวมาจากครั้งก่อนผู้บริหารชุดก่อนโครงการของผู้ว่าจำเริญที่ให้รองไสวมารับผิดชอบปรากฏว่ามีอยู่สายเดียวถนนประตู่ขาวไม่ได้วางท่อเมนประชุมทุกครั้งผมถามสท. ถามรองนายกก็ถามเขาตอบให้ผมไม่ได้ว่าเขาจะแก้ไขให้ได้หรือไม่ครับ แล้วก็ผมอยากทราบว่าที่ท่อเมนสมัยผู้ว่าจำเริญแล้วให้รองไสวมารับผิดชอบหมดเวลาประกันหรือยังแล้วก็ เป็นสายเดียวที่ไม่ได้วางท่อเมนให้ แล้วมีหน้าขำมีการสร้างถนนใหม่อีกแล้วจะใช้นโยบายชุดนี้หรือเปล่าครับชุดๆ ใหม่ๆ เพราะว่าชาวบ้านฝากถามว่าในชุมชนประตู่ขาวน้ำประปาถ้าตอนเช้าไม่แรงออกนิตเดียวเองฝากให้ผอ. ช่วยตอบตรงนี้ด้วยจะแก้ไขชาวขอยประตู่ขาวได้หรือไม่ขอบคุณครับ

นายมนต์ชัย บุตรมะรัถยา

ผอ.สำนักงานการประปา

ครับ ขอขอบคุณที่สอบถามนะครับ ชุมชนประตู่ขาวนะครับ ไม่ได้วางท่อเมน ก็เข้าใจว่าที่แล้วก็แล้วนะครับเพราะมัน ๒๕ สายในโครงการของท่านผู้ว่าจำเริญก็ทำมาก่อนหน้านี้แล้วเราไม่ข้องใจกันผมก็มาที่หลังเหมือนกันเดี๋ยวตอนนี้ปัญหาไม่ไหลไหลน้อยแดงเป็นบางครั้งใช้ไหมครับ พุธนี้เก้าโมงเช้าผมประชุม ประมาณ ๑๑.๐๐ น. เดียวผมไปที่ถนนประตู่ขาวนครบรอที่เซเว่นนครบประมาณ ๑๑.๐๐ น. เพราะ ๙.๐๐ น. ขออนุญาตประชุมนัดหนึ่ง เวลา ๑๑.๐๐ น. ผมกับทีมงานจะไปพบไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ก่อนแล้วจะไปดูพื้นที่ว่าปัญหาข้อเท็จจริงมันเป็นอะไร แต่ผมเชื่อว่าประตู่ขาวน่าจะเป็นท่อเมนเส้นเก่า พุธนี้ ๑๑.๐๐ น. ผมและทีมงานจะลงพื้นที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ก่อนและแนวทางการแก้ปัญหาระยะยาวว่าจะทำอย่างไรลงไปด้วยกัน ได้แก้ปัญหาให้พวกท่าน ขอขอบคุณครับ

นางสาวสุกัญญา ราหมาด

พิธีกร

มีท่านใดจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะ

ที่ประชุม

ไม่มี

นางสาวสุกัญญา ราหมาด

พิธีกร

วันนี้ตามที่ได้แจ้งรายละเอียดโครงการไปแล้วให้ฟังและเอกสารก็ได้อยู่ในมือท่านแล้ว ทางสำนักงานการประปา และสำนักงานการช่าง ก็ได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นพร้อมตอบคำถามที่ประชุมแล้วว่าทำไมต้องของบประมาณของทั้ง ๓ โครงการนี้ ในส่วนของจะใช้งบประมาณหรือไม่นั้นก็ยังไม่ทราบแต่ก็ขอไปก่อน แต่ทางสำนักงานการประปาและสำนักงานการช่างได้สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกท่านทราบแล้ว ต่อไปก็จะเป็นในส่วนนของขอความเห็นชอบเดี๋ยวจะถามความเห็นชอบท่านที่ละโครงการนะคะ

๑. ก่อสร้างวางท่อเมนประปา

- วัตถุประสงค์เพื่อสูบน้ำประปาจากโรงกรองน้ำทวดทองไปลงถึงน้ำใสโรงกรองน้ำประตู่ชัยสูบน้ำจ่ายให้บริการประชาชนพื้นที่เขต ๑ และ ๒ ในช่วงวิกฤติภัยแล้ง ทำให้มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) วางท่อเมนส่งน้ำประปาท่อ PVC ขนาด ๓๐๐ มม. ชั้น ๘.๕ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำจากปากซอยทุ่งข่า ถึงโรงกรองน้ำประตู่ชัย (ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล)
- งบประมาณ ๑๖,๗๕๑,๐๐๐ บาท
- ตัวชี้วัด (KPI) จำนวนน้ำประปาที่ผลิตได้ ณ โรงกรองน้ำประตู่ชัย เพิ่มขึ้นวันละ ๖,๐๐๐ ลบ.ม. ในช่วงฤดูแล้ง
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนพื้นที่เขต ๑ และ ๒ มีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้ง และผู้ใช้น้ำประปามีความพึงพอใจ
- หน่วยงานผู้รับผิดชอบสำนักงานการประปา เห็นชอบไหมคะ

ที่ประชุม

เห็นชอบ

นางสาวสุกัญญา ราหมาด  
พิธีกร

โครงการที่ ๒ ก่อสร้างวางท่อเมนส่งน้ำดิบ

- วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำดิบโดยการก่อสร้างวางท่อเมนส่งน้ำดิบพร้อมประสานท่อบริเวณสี่แยกเบญจมาฯ และสูบน้ำจากบ่อน้ำสำรองและโรงสูบน้ำทำใหญ่ ส่งมาผลิตน้ำประปา ณ โรงกรองประตู่ชัยในช่วงฤดูแล้ง ให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) วางท่อเมนส่งน้ำดิบชนิด HDPE ๓๑๕ มม. จากสี่แยกเบญจมาฯ ถึงบ้านวังรัก ระยะทาง ๓,๓๙๙ เมตร (ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล)
- งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- ตัวชี้วัด (KPI) จำนวนน้ำประปาที่ผลิตได้ ณ โรงกรองน้ำประตู่ชัยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖๐ ในช่วงฤดูแล้ง
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ โรงกรองน้ำประตู่ชัยมีน้ำดิบใช้ในการผลิตน้ำประปาช่วงฤดูแล้งอย่างเพียงพอ และประชาชนผู้ใช้น้ำประปามีความพึงพอใจ
- หน่วยงานผู้รับผิดชอบสำนักงานการประปา เห็นชอบไหมคะ

ที่ประชุม

เห็นชอบ

นางสาวสุกัญญา ราหมาด  
พิธีกร

โครงการที่ ๓ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนถนน  
เทวบุรี ตั้งแต่ถนนกะโรม – ถนนศรีธรรมราช  
- วัตถุประสงค์ เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชน  
- เป้าหมาย ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร  
กว้าง ๖.๗๐ - ๑๒.๓๐ เมตร ยาว ๓,๓๔๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย  
กว่า ๓๑,๒๒๑.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร ตามรูปแบบและ  
รายการของเทศบาล  
- งบประมาณ ๒๕,๖๘๐,๐๐๐ บาท  
- ตัวชี้วัด (KPI) ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐  
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ ทำให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการใช้  
ถนน  
- หน่วยงานผู้รับผิดชอบสำนักงานการช่าง

ที่ประชุม

เห็นชอบ

นางสาวสุกัญญา ราหมาด  
พิธีกร

ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชาคมในวันนี้  
ก่อนเดินทางกลับขอเชิญท่านรองวาสนา กล่าวปิดประชุมด้วยค่ะ

นางวาสนา รัจรัญ  
รองปลัดเทศบาล

คะในการประชุมในวันนี้ก็เป็นประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้อง  
ทุกชุมชนทุกเขตในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช เป็นโครงการ  
อุดหนุนเฉพาะกิจที่จังหวัดจะอุดหนุนมาให้ทางเทศบาลถือว่าเป็น  
โครงการถ้าได้ขึ้นมาพ่อแม่พี่น้องได้รับประโยชน์ สำหรับในวันนี้ขอ  
กราบขอบพระคุณท่านผอ.กอง ท่านเจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน  
พ่อแม่พี่น้อง ประธานชุมชนทุกท่าน ที่มาร่วมในการประชุมในวันนี้  
ทำให้การประชุมผ่านไปด้วยดี ขอให้ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ  
ขอบคุณทุกท่านที่ สละเวลาในวันนี้ ขอบพระคุณมา ณ ที่นี้  
ขอบพระคุณมากค่ะ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมตามเอกสารแนบ)



(นางสาวกิตติยา ระหังภัย)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
ผู้สรุปรายงานการประชุม



(นางสุวีรวรรณ สาสนานนท์)  
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นายชาคร ไอยศุรย์)  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  
ผู้รับรองรายงานการประชุม

รูปการประชุมประชาคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้าง  
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบน  
พื้นฐานของโอกาส และศักยภาพของท้องถิ่นระดับพื้นที่ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้น  
ตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.  
ณ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช







